

ส่วนที่ 1

บทนำ

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง

โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับใบอนุญาตให้ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2528 เดิมชื่อ โรงเรียนระมิงค์เทคนิคลำพูน อาจารย์ศุภชัย แยมชุตติ และอาจารย์ระเอิบ แยมชุตติ ได้ซื้อกิจการต่อจาก เจ้าของเดิมและได้เปิดดำเนินการต่อ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาเปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) 2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สำหรับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมนั้น เปิดสอนเพียง 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างสำรวจ จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ปีการศึกษา 2528 ขยายหลักสูตรเพิ่ม โดยเปิดสอนหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่าง เชื่อมโลหะแผ่นและสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

- ปีการศึกษา 2529 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรกรรม

- ปีการศึกษา 2530 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาพาณิชย์การและประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชาเลขานุการ

- ปีการศึกษา 2531 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

- ปีการศึกษา 2533 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ปีการศึกษา 2534 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

- ปีการศึกษา 2535 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และเปลี่ยนหลักสูตรจากเดิมใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2524 กรมอาชีวศึกษา มาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2530 ของกรมอาชีวศึกษา
- ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540 ของกรมอาชีวศึกษา
- ปีการศึกษา 2539 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2530 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533) มาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538 และได้เพิ่มสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ปีการศึกษา 2539 ได้รับโลโรงเรียน จริยธรรมดีเด่น จากนายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ปีการศึกษา 2540 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2536 มาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540 โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540 รับผิดชอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (หลักสูตร 2 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540 รับผิดชอบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (หลักสูตร 3 ปี) โดยทั้ง 2 หลักสูตร เปิดทั้งช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ
- ปีการศึกษา 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ พาณิชยกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง การบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการและได้รับโลพร้อม เกียรติบัตรโรงเรียนสีขาว จากนายสมศักดิ์ ปรีศานันท์กุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ปีการศึกษา 2543 ได้รับโลสถานศึกษาดีเด่นในการร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ ระดับจังหวัด จากนายสมศักดิ์ ปรีศานันท์กุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ปีการศึกษา 2545 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538 มาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายวิชาในหมวดวิชาเลือก เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานและโรงเรียนฯ ได้เปลี่ยนผู้บริหารระดับผู้อำนวยการจากเดิม อาจารย์ปรีชา คงศรี เป็นอาจารย์ปรีดา ดีรัมย์
- ปีการศึกษา 2546 ได้สร้างพระธาตุเจดีย์พุทธบารมีศรีวิชัย พร้อมทำบุญยกยอดฉัตรในวันที่ 29 มกราคม 2546 ณ ธรรมสถานลานโพธิ์ และวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ได้เสด็จมาเป็นประธานพิธี

- ปีการศึกษา 2547 ได้รับรางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

- ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ปีการศึกษา 2550 อาจารย์พันธุ์นิภา แยมชุตี ผู้จัดการรับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทผู้ประกอบการอาชีพที่มีคุณธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา

จากแนวคิดดังกล่าว คณะผู้บริหารโรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือมีความเห็นว่าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในทุกด้าน จึงตัดสินใจในการจัดการศึกษาร่วมกัน ตามโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และใช้ชื่อว่า **“ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ”**

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2552 ภายใต้สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ต่อมาในปีการศึกษา 2553 ได้ขออนุมัติหลักสูตรเพิ่มเติมโดยได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินการตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของสถาบัน เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริง และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งได้จัดปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 2 สาขาวิชา

ที่ปรึกษา	ดร.อุไรรัตน์	แยมชุตี
	อาจารย์สุรินทร์	เอี่ยมศิริ
คณบดี	ดร.พนัส	อุณหบัณฑิต

ปรัชญา

"นำความรู้สู่การปฏิบัติ ยึดหลักจริยธรรม"

จากปรัชญาดังกล่าวคณะกรรมการธุรกิจ ได้กำหนดปณิธานไว้ดังนี้

- มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ มีความสามารถในการประยุกต์วิชาชีพ

ทางด้านการบริหารจัดการในองค์กร และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

- มุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่พึงปรารถนาของสังคม รู้จักตนเอง สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเพียรในการพัฒนาตนเองในทุกด้านตลอดเวลา

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และคุณธรรม เพื่อเป็นผู้นำและสนองความต้องการของสังคม ยังยึดมั่นอยู่ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ บนพื้นฐานของการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมต่อไป

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตลอดทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถขั้นสูงที่จะคิดค้น เลือกใช้ และนำไปปฏิบัติได้อย่างชาญฉลาด เหมาะสมกับวิชาชีพในสภาวะโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและมีการแข่งขันสูง
2. เป็นสถาบันแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ตลอดทั้งการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมให้แข็งแกร่ง และยั่งยืน
3. เป็นแหล่งบริการทางวิชาการและเป็นที่พึ่งด้านวิชาการและเป็นที่พึ่งด้านวิชาการแก่ชุมชน และสังคมโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมความสอดคล้อง และเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสังคม และชุมชน
4. สร้างค่านิยมที่ดีงามแก่นักศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้รู้จัก พัฒนามาตรฐานการอนุรักษ์ เพิ่มพูน ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติให้คงอยู่คู่ความเป็นไทย

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.219/2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 มีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	
1	ดร.อุดม	เฟื่องฟูง	นายกสภามหาวิทยาลัย
2	รศ.ดร.ชนะ	กสิการ์	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3	นายบัญชา	เกิดมณี	อธิการบดี กรรมการสภาโดยตำแหน่ง
4	พลตำรวจเอก ดร.วัชรพล	ประสารราชกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
5	ดร.นภวรรณ	แย้มชุตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
6	ดร.พนม	พงษ์ไพบูลย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
7	ดร.สวัสดิ์	อุดมโภชน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
8	นายเดชา	ศิริรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
9	รศ.ดร.สมบัติ	ทีฆทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
10	รศ.ดร.บวร	ปภัศราทร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
11	รศ.ดร.สมนึก	เอื้อจิระพงษ์พันธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
12	ดร.พันธุ์นิภา	แย้มชุตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
13	ดร.อุไรรัตน์	แย้มชุตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
14	นางสุพรรณิณี	สมัครรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
15	นายสุวิทย์	ติกจิณา	เลขานุการ

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรีมีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายบัญชา เกิดมณี	อธิการบดี
2	ดร.นภวรรณ แยมชุตติ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3	ดร.อุไรรัตน์ แยมชุตติ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4	ดร.นันทวัฒน์ พงษ์เจริญ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5	ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6	นายสุรินทร์ เอี่ยมหิรัญ	ที่ปรึกษาสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
7	นายสุวิทย์ ติกจิณา	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
8	นางสุพรรณิ สมัครรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
9	ดร.ณัฐรัตน์ สมนาม	ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
10	นางฐิติพร กรัยวิเชียร	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวางแผนพัฒนา
11	นายประวิทย์ ชุมสวัสดิ์	ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
12	รศ.เจลีเยว พันธุ์สีดา	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
13	นางสาวชัชฌิมาโวร บัญญา	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
14	นายพิชัย บุญช่วย	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
15	ดร.ปฐมพร อินทรานุกร ณ อยุธยา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้อำนวยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
16	นายสมชาย เลิศภิรมย์สุข	คณบดีคณะบัญชี และหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
17	นายธานี อ่วมอ้อ	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
18	ดร.พนัส อุดมบัณฑิต	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และรักษาการแทนหัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป
19	นางสาวนันทวัน นาคอร่าม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20	ดร.ดวง บงกชเกษตรสกุล	ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
21	ดร.สุพิน ฉายศิริไพบูลย์	ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22	นายจิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว	ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
23	นางนัยนา มาแสง	หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
24	นายสุวิทย์ อมรปัติกวิน	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
25	นายณัฐเศรษฐ์ สมแสน	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
26	นางสาวอินทิรา มีอินทร์เกิด	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
27	นางศิริประกาย พงศ์สุวรรณ	หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธุรกิจ

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
28	นางสาววารุณี มิลินทปัญญา	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
29	ว่าที่ร้อยตรี โยธิน ทองชาวนา	หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
30	นายเอนก นามจันทร์	หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	ดร.พันธ์นิภา แยมชุตติ	ประธาน
2	ดร.พนัส อุณหบัณฑิต	รองประธาน
3	นายสมชาย เลิศภิรมย์สุข	รองประธาน
4	ดร.นพณัช แยมชุตติ	กรรมการ
5	นายปรีดา ดีรัมย์	กรรมการ
6	นางภาควรรณ เอโกบอล	กรรมการ
7	นางมะลิวรรณ สมบุญโสด	กรรมการ
8	นายสำราญ กันทวี	กรรมการ
9	นางสาวดวงธิดา นำเวียง	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่ออาจารย์ประจำ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิ
1	นางสาวดวงธิดา นำเวียง	ปริญญาโท
2	นางสาวปฐมพร ณ ลำพูน	ปริญญาโท
3	นางสุธิดา ทศมากร	ปริญญาโท
4	นางสาวสมฤทัย สุรินทร์คำ	ปริญญาโท
5	ว่าที่ ร.ต.ดรุชา รัตนดำรงอักษร	ปริญญาโท
6	นางสาววิญญา กันทะ	ปริญญาโท
7	นายธนพล บุญปลุก	ปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิ
1	นายรัชภูมิ ใจกล้า	ปริญญาโท
2	นายณพงศ์ เตชะภาณุปริดา	ปริญญาโท
3	นายสงกรานต์ อินซัน	ปริญญาโท
4	ว่าที่ร้อยตรีปรีดา อนันตเศรษฐ	ปริญญาโท
5	นายปรากฏ ศรีงาม	ปริญญาโท

ที่ตั้งอาคารสถานที่

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ เลขที่ 197 หมู่ที่ 8 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51180 ขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 330 ไร่

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

ปัจจุบันศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ

- สาขาวิชาการจัดการ มีปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางการบริหารในสาขาวิชาการจัดการ โดยจัดการสอนที่มุ่งเน้นการคิดอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างประสบการณ์จากการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาและการปฏิบัติ เป็นผู้ที่มีจรรยา มารยาทและศีลธรรมอันดี มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ รู้จักนำเทคนิคและหลักวิชาที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการให้มีความรู้ ความเข้าใจ สมรรถนะ (Core Competency) และความสามารถ (Ability) ในการทำงานด้านการบริหารและการประสานงานและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถนำความรู้ทางการบริหารไปประยุกต์และประกอบอาชีพด้านการวางแผน การจัดระบบงาน การเป็นผู้นำ และการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการให้มีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติ และความคิดในเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

4. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานระดับสากลอย่างกว้างขวาง

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพ ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความมานะ อดทน ขยันและสู้งานโดยไม่ย่อท้อ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการธุรกิจแบบสากลและคอมพิวเตอร์ ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติเพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ นักศึกษามีพื้นความรู้เพียงพอที่จะดำรงชีวิตและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ตารางที่ 1 จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 จำแนกตามสาขาวิชา

กลุ่มสาขา	จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน				
	อนุปริญญา	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	รวม
สาขาวิชาการจัดการ	-	1	-	-	1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	-	1	-	-	1
รวม	-	2	-	-	2

จำนวนนักศึกษา

ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553

คณะวิชา	สาขาวิชา	ภาคปกติ
บริหารธุรกิจ	การจัดการ	242
	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	120
	รวมคณะวิชา	362
รวมทั้งหมด		362

จำนวนอาจารย์ประจำ

ตารางที่ 3 จำนวนอาจารย์ประจำ

คณะวิชา	สาขาวิชา	จำนวนอาจารย์ประจำ	วุฒิ		
			ตรี	โท	เอก
บริหารธุรกิจ	การจัดการ	7	-	7	-
	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	5	-	5	-
รวมทั้งหมด		12	-	12	-

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ มีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 คน